
 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง 
การประชุมสภา สมัยวิสามัญ   สมัยท่ี 3/2565 ครั้งท่ี 1 

วันที่  14   ธันวาคม   2565  เวลา  09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง 

********************** 
ผู้มาประชุม 

 

ผู้ไม่มาประชุม  
 -ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม          

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายสมัย  วิชาชัย รองนายก อบต.เหล่ากลาง สมัย  วิชาชัย  

2 นางสิริลักษณ์  นาสุวรรณ รองนายก อบต.เหล่ากลาง สิริลักษณ์  นาสุวรรณ  

3 นายเงิน  นาจรูญ เลขานุการนายก อบต.เหล่ากลาง เงิน  นาจรูญ  

4 จ่าเอกคมสันต์ นันทะเพชร รองปลัด อบต.เหล่ากลาง คมสันต์ นันทะเพชร  

5 นางสาววรันธร  นาจ ารัส ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ วรันธร  นาจ ารัส  

 
เริ่มประชุม เวลา  09.00น. 
  นางบุญลือ  วิชาชัย  สมาชิกสภา อบต.ม.7 ได้ให้สัญญาณสมาชิกฯเพ่ือเข้าห้องประชุม เมื่อ
ครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และได้กล่าวเปิดการประชุม  ก่อนเริ่ม 
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

/นายพร้อม........ 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายพร้อม  สุริฉาย ประธานสภาฯ พร้อม  สุริฉาย  

2 นายสุบิน  โนนศรีโคตร์ รองประธานสภาฯ สุบิน  โนนศรีโคตร์  

3 พันจ่าเอกชาญชัย  ดอนภิรมย์ เลขานุการสภาฯ ชาญชัย  ดอนภิรมย์  

4 นางสาวไพฑูรย์  พละสาร ส.อบต.  หมู่ที่  2 ไพฑูรย์  พละสาร  

5 นายปัญญา  นาหัวหนอง ส.อบต.  หมู่ที่  3 ปัญญา  นาหัวหนอง  

6 นายศุภกิจ  พละสาร ส.อบต.  หมู่ที่  4 ศุภกิจ  พละสาร  

7 นายสมบัติ  นาสมจิตต์ ส.อบต.  หมู่ที่  5 สมบัติ  นาสมจิตต์  

8 นายชลายุทธ์  ทองดี ส.อบต.  หมู่ที่  6 ชลายุทธ์  ทองดี  

9 นางบุญลือ  วิชาชัย ส.อบต.  หมู่ที่  7 บุญลือ  วิชาชัย  
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นายพร้อม  สุริฉาย  ประธานสภาฯ -แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ เรื่อง นางบุญลือ  วิชาชัย  ได้ยื่นหนังสือ 
  ขอลาออกจากต าแหน่งเลขานุการสภาอบต.เหล่ากลาง ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นั้น 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  
  2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2565  ข้อ  18/1 เลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจาก 
  ต าแหน่งเมื่อ 

(1)  ตาย 
(2) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
(3) ครบอายุของสภาท้องถิ่น 
(4) มีการยุบสภาท้องถิ่น 
(5) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อประธานสภาท้องถิ่นรับหนังสือลาออกจาก 
  เลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เสนอต่อสภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
   ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้นางบุญลือ   
  วิชาชัย พ้นจากต าแหน่งเลขานุการสภา อบต.เหล่ากลาง 
ที่ประชุม ให้พ้นจากต าแหน่ง  8  เสียง  ไม่ให้พ้นจากต าแหน่ง  ไม่มี     งดออกเสียง  ไม่มี 
มติที่ประชุม มีมติให้นางบุญลือ  วิชาชัย พ้นจากต าแหน่งเลขานุการสภาฯ อย่างเป็นเอกฉันท์ 
 
 นายพร้อม  สุริฉาย  ประธานสภาฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
  ท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2565 ข้อ  15 เมื่อประธานสภา 
  ท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุ 
  ของสภา ท้องถิ่น  ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น  หรือ 
  เลขานุการสภาท้องถิ่น  แล้วแต่กรณีแทนต าแหน่งว่าง ดังนี้ 

(1) กรณีประธานสภาท้องถิ่น  หริอรองประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือก 
ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 

(2) กรณีเลขานุการภาท้องถิ่น  ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ 
ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีข้ึนคราวแรกนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 

   ดังนั้น จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าสมควรได้รับการแต่งตั้งให้ 
  ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภา อบต.เหล่ากลาง การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง 
  ไม่น้อยกว่าสองคน 
นายชลายุทธ์  ทองดี  ส.อบต.ม.6  -เสนอพันจ่าเอกชาญชัย  ดอนภิรมย์  ปลัดองค์การบริหารส่วน 
  ต าบลเหล่ากลาง ให้ด ารงต าแหน่ง เลขานุการสภาฯ 
ผู้รับรอง  1. นายสมบัติ  นาสมจิตต์  สมาชิกสภา อบต.ม.5 
  2.  นางบุญลือ  วิชาชัย    สมาชิกสภา อบต.ม.7 
 

/นายพร้อม...... 
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นายพร้อม  สุริฉาย  ประธานสภาฯ -มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
  เห็นชอบแต่งตั้งพันจ่าเอกชาญชัย  ดอนภิรมย์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง  
  ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาฯอบต. กรุณายกมือ 
ที่ประชุม เห็นชอบ   8  เสียง   ไม่เห็นชอบ  ไม่มี    งดออกเสียง  ไม่มี 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบแต่งตั้งพันจ่าเอกชาญชัย  ดอนภิรมย์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาฯ อบต.เหล่ากลาง อย่างเป็นเอกฉันท์ 
 

นายพร้อม  สุริฉาย  ประธานสภาฯ -เชิญท่านเลขานุการสภาฯ 
พ.จ.อ.ชาญชัย  ดอนภิรมย์   เลขานุการสภาฯ -กล่าวขอบคุณท่ีประชุมและอ่านประกาศเรียกประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง สมัยวิสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  พ.ศ. 2565 
   
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายค าพอง  พรรณขาม  นายก อบต. -ได้ด าเนินการปรับพื้นทีถ่นนเส้นปู่ตา หมู่ที่  4  ถึงกุดหล่ม  ค่ารถ 
   แทรกเตอร์  จ านวน  2,000  บาท 
   -ได้ด าเนินการจ้างรถแมคโครขุดรื้อวัชพืชที่กรีดขวางทางน้ า  หมู่ที่  4 
   -ตอนนี้ก าลังจะลงพื้นท่ีส ารวจท่อระบายน้ า หมู่ที่  6 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
   -การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 
ที่ประชุม  มีมติรับรอง  8  เสียง  ไม่รับรอง  ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว อย่างเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม 
   -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
   -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   5.1 เรื่องพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ 
   ประชาชน 
นายพร้อม  สุริฉาย  ประธานสภาฯ -เชิญท่านนายก อบต.เหล่ากลาง ผู้ยื่นแบบเสนอญัตติ  ชี้แจง 
   รายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 

/นายค าพอง......... 
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นายค าพอง  พรรณขาม  นายก อบต. -ตามท่ีข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมิติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การ 
   บริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือขอแก้ไขปัญหา 
   ความเดือดร้อนให้กับประชาชน  จ านวน  1  โครงการ  ดังนี้   

1. โครงการระบบประปาบาดาลขนาดกลาง  สูบจ่ายตรง  บ้านโนนทัน  หมู่ที่  8  
งบประมาณ 499,900  บาท   

เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง ได้พิจารณาต่อไป  
รายละเอียดตามเอกสาร 
 

นายพร้อม  สุริฉาย  ประธานสภาฯ -มีท่านใดมีข้อสงสัย จะสอบถามเก่ียวกับโครงการระบบประปาฯ  
หรือไม่ ถ้ามีเชิญสอบถามได้ 

นางสาวไพฑูรย์  พละสาร  ส.อบต.ม.2 -ขอสอบถามในระบบประปาตามโครงการนี้ ในงบประมาณ  
 499,900 บาท สามารถใช้งานได้เลยไหม 

นายพร้อม  สุริฉาย  ประธานสภาฯ -เชิญท่านรองประธานสภาฯ ผู้เสนอโครงการชี้แจงรายละเอียด 
นายสุบิน  โนนศรีโคตร์  รองประธานสภาฯ - ตามที่เสนอโครงการของบประมาณเข้ามาให้พร้อมใช้ 
   งานได้เลย  ระบบไฟ หม้อไฟก็มีแล้ว  พ้ืนที่ใช้ด าเนินการก่อสร้างก็ได้ด าเนินการ 
   เรียบร้อยแล้ว  
นายสมบัติ  นาสมจิตต์   ส.อบต.ม.5 -ส าหรับเรื่องน้ าประปา อยากให้คณะกรรมการตรวจสอบเรื่องถัง 
   น้ า กรณีถังประปาหมู่ที่  5 ถังน้ าจะมีลักษณะบาง และไม่มีรับประกันจากทางร้าน 

โดยปกติ แล้วถังประปาจะมีประกันถังจากทางร้าน จึงขอฝากเรื่องนี้กับทางท่านรอง 
ประธานสภาฯ ได้ตรวจสอบถังน้ า 

นายพร้อม  สุริฉาย  ประธานสภาฯ -มีท่านใดมีข้อสงสัย จะสอบถามเก่ียวกับโครงการระบบประปาฯ  
อีกหรือไม่  ถ้าไม่มขีอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้จ่ายเงินสะสม 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ 
ประชาชน โครงการระบบประปาบาดาลขนาดกลาง  สูบจ่ายตรง  บ้านโนนทัน  หมู่ 
ที่  8  งบประมาณ  499,900  บาท 

ที่ประชุม  เห็นชอบ    8  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี   งดออกเสียง  ไม่มี 
มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบในการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง   
   เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โครงการระบบประปาบาดาล 
   ขนาดกลาง  สูบจ่ายตรง  บ้านโนนทัน หมู่ที่  8  งบประมาณ  499,900  บาท  
   อย่างเป็นเอกฉันท์ 
 

/ระเบียบ.... 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ   
นายสุบิน  โนนศรีโคตร์ รองประธานสภาฯ         -งบประมาณในโครงการลงหินลูกรังท่ีเสนอเข้ามา อยากให้ 
   ด าเนินการทุกโครงการ โดยขอใช้จ่ายเงินสะสม เพราะโครงการที่เสนอมาทุก 
   โครงการเป็นโครงการที่เร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
นางสาวไพฑูรย์  พละสาร  ส.อบต.ม.2 -โครงการในข้อบัญญัติในปีนี้มีไม่มาก  อยากให้ท าทุกโครงการที่ 
   เสนอเข้ามาเพราะแต่ละโครงการเป็นปัญหาที่เร่งด่วนต้องรีบแก้ไขเพราะเป็นพ้ืนที่ 
   น้ าท่วม 
นายพร้อม  สุริฉาย  ประธานสภาฯ -เชิญท่าน นายก อบต.ชี้แจง 
นายค าพอง  พรรณขาม  นายก อบต. -โครงการที่เสนอเข้ามาบางโครงการเป็นโครงการที่ซ้ าซ้อนกับที่ 
   เสนอของบประมาณกับทางจังหวัด ซึ่งโครงการของทางจังหวัดจะเริ่มด าเนินการใน 
   เดือนมกราคม  2566  จึงอยากให้ทยอยท าทีละโครงการ ให้ด าเนินการในโครงการ 
   ที่เร่งด่วนมากก่อน 
 
พ.จ.อ.ชาญชัย  ดอนภิรมย์  เลขานุการสภาฯ - ด้วยสถานการณ์ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
   จ าเป็นต้องพัฒนา  แนวทางงบประมาณที่ต้องหารือร่วมกัน  ตามระเบียบกฎหมายที่ 
   เกี่ยวข้อง  ถ้าจะพิจารณาทีเดียวในครั้งนี้คงไม่ทัน สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยนี้มี 
   ระยะเวลา 15  วัน  วันที่  14-28  ธันวาคม  2565  สามารถน าเข้าท่ีประชุมเพ่ือ 
   พิจารณาในครั้งต่อไปได ้
นายพร้อม  สุริฉาย  ประธานสภาฯ -ในส่วนที่จ าเป็นเร่งด่วนขอให้ท่านยื่นญัตติเสนอเข้ามาเพ่ือเสนอ 

ต่อที่ประชุมสภา เพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
นายสุบิน  โนนศรีโคตร์  รองประธานสภาฯ -เรื่องขอขยายเขตไฟฟ้ามีหมู่บ้านไหนมีปัญหา หรือยังไม่ 
   ด าเนินการไหม 
นายพร้อม  สุริฉาย  ประธานสภาฯ -ส าหรับหมู่ที่  1 หลอดไฟฟ้าได้ไม่ครบ  สายสาดดับก็ได้จ านวนไม่ 
   ครบ 
นายสมบัติ  นาสมจิตต์  ส.อบต.ม.5 -ส าหรับหมู่ที่  5  ยังไม่ด าเนินการ 
พ.จ.อ.ชาญชัย  ดอนภิรมย์  เลขานุการสภาฯ -เรื่องนี้ได้แจ้งให้กองช่างประสานกับการไฟฟ้าแล้ว  เงิน 
   อุดหนุน อบต.ได้ด าเนินการจ่ายให้กับการไฟฟ้าแล้วและได้แจ้งก าชับให้การไฟฟ้าได้ 
   โทรศัพท์ประสานกับ นายก อบต.,ปลัด อบต.,และผอ.กองช่าง ถ้าการไฟฟ้าออกมา 
   ด าเนินการ 
 

/นายพร้อม...... 
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นายพร้อม  สุริฉาย  ประธานสภาฯ -ขอแจ้งกิจกรรมเดิน-วิ่ง  ฆ้อง  ซิ่ง  เลาะ  ชี  วิ่งเพ่ือส่งเสริมการ 
   ออกก าลังกาย  เพื่อหาทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนฆ้องชัยและทุนให้นักเรียนเพ่ือ 
   ประชาสัมพันธ์อ าเภอฆ้องชัย   ณ  สนามหน้าลานฆ้องชัยมหามงคล ที่ว่าการอ าเภอ 
   ฆ้องชัย  วันอาทิตย์ ที่  8  มกราคม  2566  ค่าสมัคร  FUN  RUN  350 บาท   
   MINI  MARA THON  450 บาท  VIP 800  บาท ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมฯดังกล่าว 
   ดังกล่าวให้แจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่สภาฯ 
   - มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอขอบคุณท่านฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ 
   และท่านเจ้าหน้าที่ อบต.ทุกท่านที่ท าให้การประชุมสภาฯ   ในวันนี้เป็นไปด้วยความ 
   เรียบร้อย การประชุมในครั้งต่อไปจะส่งเป็นหนังสือแจ้ง  ขอปิดประชุม 

 
ปิดประชุม  เวลา  12.00 น 
      
        
พันจ่าเอก  ชาญชัย  ดอนภิรมย์        ผูจ้ดรายงานฯ      ลงชื่อ    พร้อม  สุริฉาย         ผู้ตรวจสอบรายงานฯ 
            (ชาญชัย  ดอนภิรมย์)                        (นายพร้อม    สุริฉาย)   
     เลขานุการสภา อบต.เหล่ากลาง                            ประธานสภา อบต.เหล่ากลาง 
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ปิดประชุม  เวลา  12.00 น 
      
        
พันจ่าเอก          ผู้จดรายงานฯ  ลงชื่อ                              ผู้ตรวจสอบรายงานฯ 
            (ชาญชัย  ดอนภิรมย์)                        (นายพร้อม    สุริฉาย)   
     เลขานุการสภา อบต.เหล่ากลาง                            ประธานสภา อบต.เหล่ากลาง 

 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่  3/2565 ครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 14  ธันวาคม  2565   แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
 

ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นางสาวไพฑูรย์  พละสาร) 
            สมาชิกสภา อบต.ม.2 
 
ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายปัญญา  นาหัวหนอง) 
             สมาชิกสภา อบต.ม.3 
 
ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายชลายุทธ์  ทองดี) 
             สมาชิกสภา อบต.ม.6 
 



 

 

 

 

 
 


